

*

Số: 71- KH/CB

Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị năm 2023

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*”; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*” năm 2023; Kế hoạch số 128-KH/ĐUK, ngày 13/3/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, đơn vị năm 2023; Kế hoạch số 389-KH/ĐU ngày 16/3/2023 của Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Chi Bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp và đoàn thể, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động của đảng viên, viên chức và người lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, tăng cường thể trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân.

3- Tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đảng viên, viên chức và người lao động, đặc biệt là của cấp ủy, lãnh đạo Cơ sở về vai trò, tác dụng, hiệu quả của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Cơ sở. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên với các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc lực lượng Công an trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện.

II- NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1- **Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự**

1.1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và người lao động Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25.10.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “*Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*”; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01.12.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*”; Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 21.01.2014 của Chính phủ “*Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội*”; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*”; Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15.8.2014 và Kế hoạch số 280/KH-BCA-V28 ngày 18.9.2014 của Bộ Công an về “*Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới*”; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*” năm 2023.

1.2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, viên chức và người lao động tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến an ninh trật tự; phổ biến những nội dung cụ thể về công tác đảm bảo an ninh trật tự, về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mà cán bộ, đảng viên và người lao động cần thực hiện, như: Chấp hành pháp luật; các quy định về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng; bảo vệ tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; bảo vệ bí mật của Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ.

2- Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tài liệu, tài sản, tính mạng, sức khỏe của viên chức, người lao động và học viên; xây dựng, duy trì trật tự, kỷ cương trong nội bộ Cơ sở

2.1- Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để lộ, lọt những nội dung bí mật nhà nước do Cơ sở quản lý.

2.2- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả các hiện tượng mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan; không để xảy ra hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa; không để các đối tượng phản động, cơ hội chính trị móc nối, lôi kéo đảng viên, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động chống đối đảng, chính quyền.

2.3- Thực hiện tốt công tác bảo vệ Cơ sở, không để các đối tượng, phần tử xấu hoạt động phá hoại, xâm phạm tài sản của Cơ sở; duy trì thực hiện tốt nội quy, quy chế Cơ sở; đảm bảo trật tự, kỷ cương nội bộ.

2.4- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội quy bảo vệ Cơ sở, các quy định liên quan đến công tác bảo vệ bí mật của nhà nước, quản lý, tuyển dụng cán bộ, tiếp xúc làm việc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài... đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của nhà nước.

2.5- Rà soát, xây dựng, kiện toàn đội phòng cháy, chữa cháy, mô hình tự quản, lập danh sách đề nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

3- Xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự

3.1- Tiếp tục triển khai, thực hiện quy định của Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*” đến toàn thể viên chức và người lao động trong Cơ sở, tham gia xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Xác định chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể để mỗi đảng viên, viên chức và người lao động phấn đấu thực hiện.

3.2- Đăng ký xây dựng Cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023 với Công an tỉnh. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

4- Công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

4.1 Tiếp tục triển khai Phương án 163/PA-PK02-CAHMS-CSĐTNMT ngày 06/9/2017 về việc Phối hợp đảm bảo An ninh trật tự tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; Phương án số 69/PA-CAH-CSĐTNMT ngày 27/1/2022 về việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Cơ sở vệ tinh Thuận Châu thuộc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh

Phối hợp với cơ quan Công an các cấp, chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn về ANTT trong cơ quan. Việc trao đổi thông tin và giải quyết các vụ việc liên quan phải đảm bảo yếu tố chặt chẽ, kịp thời và khách quan.

Kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm khắc đối với trường hợp viên chức, người lao động vi phạm pháp luật và quy định tại khoản 3, Điều 6, Thông tư số 124/2021/TT-BCA.

4.2- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động thực hiện các phong trào như: “*Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới*”; “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”; kết hợp phát động phong trào thi đua “*Vì an ninh Tổ quốc*” với “*Thi đua yêu nước*” tạo cơ sở kinh tế - xã hội làm nền tảng cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng bền vững.

4.3- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm “*Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ*” gắn với các hoạt động nêu gương điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, phát động đoàn viên và người lao động tố giác tội phạm và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Tổ đảng, các phòng ban chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động;

Giao Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn trong việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch này. Định kỳ (*trước ngày 25/11*) báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Sở qua Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện lập hồ sơ, đề nghị xét duyệt, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" theo tiêu chí quy định Thông tư 124/2021/TT-BCA.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an năm 2023 của Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các Tổ đảng, phòng, ban, chuyên môn viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Sở LĐ-TBXH;
- Công đoàn, Đoàn thanh niên;
- Các đồng chí cấp ủy chi bộ;
- Các tổ đảng; phòng ban chuyên môn;
- Lưu Chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Đoàn Văn Tú